

กองทุนมูลนิธิ มสวท. เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

บัญชาอรรถทรัพย์ ธนาการไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์

ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน”

เลขที่บัญชี 038 - 4 - 42524 - 9

ความเป็นมา : การก่อตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การประกอบอาชีพและการลงทุนธุรกิจต่างๆมีความเสี่ยงสูง การประกอบอาชีพช่างโทรคมนาคมและไอซีที่สามารถทำเป็นอาชีพเสริม หลังเลิกเรียนหรือเลิกงานประจำได้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบอาชีพนี้ได้อย่างน่าพึงพอใจ จึงทำให้อาชีพช่างโทรคมนาคมและไอซีที่ในปัจจุบันกลายเป็นอาชีพหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับผู้ประกอบอาชีพแล้ว ยังเป็นอาชีพที่อิสระและมีเกียรติ รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทีฆพุมิต ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพช่างโทรคมนาคมและไอซีที่นำไปสู่ระดับมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้พยามผลักดันให้มี โครงการ “ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที่เฉลิมพระเกียรติ” ขึ้น ครั้งแรกในปี 2550 และครั้งที่สองในปี 2552 โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการครอบคลุมทั่วประเทศ มีการแข่งขันรอบแรกในจังหวัดต่างๆ และรอบชิงชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร โดยผู้ชนะเลิศในสาขาต่างๆจะได้รับเงินรางวัลและได้รับเกียรติให้เข้ารับโล่เกียรตินิยมจากมูลนิธิ 5 ธันวาคมมหามงคลในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมมหามงคล ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โครงการดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งและประสบความสำเร็จล้นหลาม อันเป็นที่มาของการเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในปี 2553 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ได้ร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวาคมหาราช ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพียร์สโลจิก จำกัด เพื่อจัดทำ โครงการ “ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 3” โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 78 พรรษา รวมทั้งเพื่อปรับปรุงกิจกรรมของสาขาช่างโทรคมนาคมและไอซีทีครอบคลุมทั่วประเทศอย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาดังกล่าวมานานกว่า 10 ปี เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ตลอดจนเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพช่างโทรคมนาคมและไอซีทีแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจและบุคคลที่สนใจยึดเป็นอาชีพหลัก ทั้งนี้ ในปี 2553 ได้กำหนดการแข่งขันช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีไว้ 4 สาขา ได้แก่ 1) ช่างสายต่อนนอก 2) การออกแบบระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3) Data Communication และ 4) Data Programming โดยมีเป้าหมายครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกเหนือจากการจัดทำโครงการ “ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ” แล้ว ประธานมูลนิธิ มสวท. ยังเห็นถึงความสำคัญในการบุกเบิกอาชีพช่างฝีมือด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้ก้าวไปสู่มาตรฐานวิชาชีพในเวทีระดับโลก จึงได้ริเริ่มจัดทำ “โครงการแข่งขัน **National Skills Competition in Telecom and IT/PC Network 2009**” ในระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 27 มีนาคม 2552 โดยจัดการแข่งขันทั่วประเทศในสาขา Telecom และ IT/PC Network เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ เข้าเก็บตัวเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน World Skills Competition 2009 ณ ประเทศแคนาดา การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิ มสวท., กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน, สถาบันวิชาการ ทีโอที, และบริษัท ซิสโก้ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การทำงานบางครั้งอุปสรรคที่คาดไม่ถึงก็อาจเกิดขึ้นเพื่อทดสอบความมุ่งมั่นของคนทำงาน เนื่องจากการส่งผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน World Skills Competition 2009 ณ ประเทศ แคนาดา ในสาขาดังกล่าว ทางรัฐบาลและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมิได้เตรียมงบประมาณไว้แต่แรก ผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลักก็ถอนตัว มูลนิธิ มสวท.จึงมีความจำเป็นต้องรับอาสาเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันดังกล่าว ภารกิจนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในขณะนั้น แต่ด้วยแรงสนับสนุนและความเชื่อมั่นจากทุกภาคที่มีต่อมูลนิธิก็มีอย่างล้นหลามเช่นกัน ทำให้การระดมทุนดังกล่าวประสบความสำเร็จทันเวลาที่ต้องส่งเงินให้ประเทศเจ้าภาพในนาที่สุดท้าย โดย มูลนิธิ มสวท. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ

เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท คอปเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ จำกัด และ บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด ทำให้สามารถจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและเยาวชนไทยในฐานะตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานเยาวชนนานาชาติประจำปี 2552 (World Skills Competition 2009) ณ กรุงแคลการี ประเทศแคนาดา ในระหว่างวันที่ 1 – 7 กันยายน 2552 โดยเข้าร่วมแข่งขัน 2 สาขา ได้แก่ สาขา IT/PC Network Support และ สาขา Telecom (Information Network Cabling) ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของประเทศไทยที่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีระดับโลกในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมและไอซีที รัฐบาลเริ่มเห็นความสำคัญเช่นกันและได้ตั้งเงินรางวัลไว้ค่อนข้างสูงรวมถึงการพิจารณาขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ในฐานะผู้ที่ทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติถ้าสามารถนำเหรียญรางวัลกลับประเทศไทยได้ แต่ผู้เข้าแข่งขันก็ไม่สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ เพราะมีความพร้อมน้อยกว่าประเทศคู่แข่งจากทั่วโลกที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันในเวทีดังกล่าวมาหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม จากเหตุการณ์นี้ได้สร้างประสบการณ์และความภาคภูมิใจให้กับผู้เชี่ยวชาญและเยาวชนที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมาก และเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ในนามประเทศไทยที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศทั่วโลกมีความประทับใจและยอมรับในศักยภาพของคนไทย

รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทิฆมพุดมิ ประธานมูลนิธิ มสวท. มีเจตนาที่แน่วแน่ในการผลักดันให้อาชีพช่างและการพัฒนาฝีมือแรงงานนั้น มีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ “เพื่อสร้างคน สร้างงาน และสร้างอาชีพ” ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติในที่สุด จึงได้ก่อตั้ง “กองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน” ขึ้น เพื่อรับบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม โครงการ “ค้นหาสุดยอดช่างฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ” และโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านโทรคมนาคมและไอซีทีเพื่อสร้างอาชีพและเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้มีมาตรฐานวิชาชีพและผลักดันไปสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพช่างเทคนิคและไอซีทีให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพในระดับประเทศ
2. สร้างโอกาสให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และช่างฝีมือแรงงานด้านเทคนิคและไอซีทีที่มีศักยภาพสูงได้มีเวทีแสดงผลงานของตนเอง เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการค้นคว้าและพัฒนาฝีมือด้านเทคนิคและไอซีทีไปสู่มาตรฐานระดับสากล
3. จัดหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนาเยาวชนและบุคคลทั่วไป ที่สนใจด้านเทคนิคและไอซีที เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความสามารถให้สามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต
4. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาชีพช่างฝีมือเทคนิคและไอซีที เพื่อสร้างโอกาสในการกระจายรายได้ไปสู่ครัวเรือนและท้องถิ่นให้มากขึ้น

กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

- เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และบุคคลที่สนใจยึดเป็นอาชีพ
- อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำกัดเพศ
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

พื้นที่เป้าหมาย

- ครอบคลุมทั่วประเทศ
